

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
รายงาน และ งบการเงินรวม  
31 ธันวาคม 2562

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก สำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติตามของข้าพเจ้า ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ สำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

### การรับรู้รายได้

เนื่องจากกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักทั้งในธุรกิจสื่อและให้บริการข้อมูล ทำให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้า และให้บริการที่หลากหลายและเป็นจำนวนมากที่มีนัยสำคัญ รายได้ของกลุ่มบริษัทมีผลกระทบโดยตรง ต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่ผู้ซึ่งงบการเงินให้ความสนใจ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อการรับรู้รายได้ ของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถาม ผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ และขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน
- สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น ของรายการขายสินค้าและบริการตลอดรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

### การค้ำประกันของสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จำนวนรวม 2,876 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของสินทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 และข้อ 13 และบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยจำนวนรวม 3,849 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของสินทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 และข้อ 9 ซึ่งฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพบว่า มีข้อบ่งชี้ว่า สินทรัพย์ดังกล่าวอาจค้ำประกัน การพิจารณาการค้ำประกันของสินทรัพย์ต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคตในการจัดการสินทรัพย์ รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของค่าเผื่อการค้ำประกันของสินทรัพย์เหล่านั้น

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตโดยการ

- ทำความเข้าใจในกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว
- เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท
- เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว
- พิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถ่วงน้ำหนักของต้นทุนและของอุตสาหกรรม
- ทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ตามแบบจำลองทางการเงิน
- พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว
- สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการค้ำประกันของสินทรัพย์

## สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 119 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีและรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4 และข้อ 25 ตามลำดับ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู้รายการได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่งในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้นั้นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างมากในการจัดทำแผนธุรกิจและประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามแผนธุรกิจที่ได้อนุมัติแล้ว ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ข้าพเจ้าได้ประเมินประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นและข้อสมมติทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำประมาณการดังกล่าว โดยการเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลทั้งภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท โดยข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลและข้อสมมติที่มีผลกระทบกับอัตราการเติบโตของรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นโดยตรง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบประมาณการกำไรทางภาษีในอดีตกับกำไรทางภาษีที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกำไรทางภาษีดังกล่าว ตลอดจนทดสอบการคำนวณประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตตามข้อมูลและข้อสมมติดังกล่าวข้างต้น และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคต โดยเฉพาะอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบถามการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

### **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวม ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย  
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน  
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง  
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์  
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ  
ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต  
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล  
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ  
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพ  
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ  
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร  
และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์  
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัท  
ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ  
ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
ในงบการเงิน หรือหากเห็นว่า การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป  
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี  
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุด  
การดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ  
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบ  
ต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ  
แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ ในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง กับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ ที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุด ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย เรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าว ต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงาน ของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

กรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2563



## บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>สินทรัพย์</b>				
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	44,832,896	91,230,440	1,793,298	8,724,852
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคาร	238,679	235,762	3,057	3,020
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	7 330,608,431	448,129,583	548,025,776	511,400,338
สินค้าคงเหลือ	8 16,339,225	16,528,479	-	-
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาได้ของงวดปัจจุบัน	66,941,755	69,310,492	9,016,168	13,920,311
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	17,512,728	38,809,034	3,361,698	5,124,495
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	57,315,861	75,568,809	5,568,493	3,370,248
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>533,789,575</b>	<b>739,812,599</b>	<b>567,768,490</b>	<b>542,543,264</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	31.2 39,607,007	62,597,359	912,668	262,293
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	6 -	-	623,500,000	619,250,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	9 -	-	3,225,225,288	3,298,825,288
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	10 882,569	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11 712,971,761	732,357,721	21,705,798	29,987,884
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12 2,282,813,234	2,572,809,832	56,454,717	67,573,304
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	13 592,853,734	1,328,014,066	-	-
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาได้รอการตัดบัญชี	25 300,533,705	245,446,620	13,237,906	11,910,849
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	79,324,735	84,037,754	20,495,886	30,418,509
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>4,008,986,745</b>	<b>5,025,263,352</b>	<b>3,961,532,263</b>	<b>4,058,228,127</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>4,542,776,320</b>	<b>5,765,075,951</b>	<b>4,529,300,753</b>	<b>4,600,771,391</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2562	2561	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	14	185,870,778	221,856,786	19,226,996	27,985,771
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	15	358,355,579	423,612,461	151,636,370	115,618,271
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	6	-	-	48,514,400	52,183,680
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	16	300,788,136	109,640,369	-	-
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย	17	-	6,777,697	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	18	21,842,919	15,637,689	632,895	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		386,833	1,341,836	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		110,145,015	89,504,313	14,000,235	12,429,204
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>977,389,260</b>	<b>868,371,151</b>	<b>234,010,896</b>	<b>208,216,926</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	16	1,233,075,755	1,333,820,773	-	-
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และดอกเบี้ยค้างจ่าย	17	212,180,000	844,058,013	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	18	16,219,267	18,392,448	975,484	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19	86,394,755	51,861,054	42,436,881	22,035,519
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	25	5,834,091	7,476,746	-	-
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>1,553,703,868</b>	<b>2,255,609,034</b>	<b>43,412,365</b>	<b>22,035,519</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>2,531,093,128</b>	<b>3,123,980,185</b>	<b>277,423,261</b>	<b>230,252,445</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
ทุนเรือนหุ้น	20			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 4,862,999,975 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท	486,299,998	486,299,998	486,299,998	486,299,998
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 3,471,054,038 หุ้น (2561: 3,471,029,658 หุ้น)				
มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท	347,105,404	347,102,966	347,105,404	347,102,966
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	20	3,633,007,963	3,633,007,963	3,632,950,329
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน		(152,365,167)	-	-
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	22	51,970,000	51,970,000	51,970,000
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)		(1,865,882,536)	219,794,125	338,495,651
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		(2,152,472)	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>2,011,683,192</b>	<b>4,251,877,492</b>	<b>4,370,518,946</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>4,542,776,320</b>	<b>4,529,300,753</b>	<b>4,600,771,391</b>
		-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2562	2561	
<b>กำไรหรือขาดทุน:</b>					
<b>รายได้</b>					
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	23	2,150,389,052	2,399,232,338	190,676,165	380,001,130
ผลต่างจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	13	-	75,226,956	-	-
รายได้อื่น	6	33,953,918	33,657,090	204,258,578	112,099,552
<b>รวมรายได้</b>		<u>2,184,342,970</u>	<u>2,508,116,384</u>	<u>394,934,743</u>	<u>492,100,682</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนขายและให้บริการ		1,963,107,585	1,905,894,039	189,557,687	314,092,255
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ		281,760,405	171,025,775	10,474,894	20,103,231
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		493,652,485	480,511,768	232,523,971	233,605,063
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	9	-	-	73,600,000	-
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า		-	(4,037,996)	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	5,250,905	-	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<u>2,743,771,380</u>	<u>2,553,393,586</u>	<u>506,156,552</u>	<u>567,800,549</u>
<b>ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม</b>					
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้		(559,428,410)	(45,277,202)	(111,221,809)	(75,699,867)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	10	807,594	-	-	-
<b>ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้</b>		<u>(558,620,816)</u>	<u>(45,277,202)</u>	<u>(111,221,809)</u>	<u>(75,699,867)</u>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(110,417,646)	(128,619,609)	(2,878,510)	(1,896,738)
<b>ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้</b>		<u>(669,038,462)</u>	<u>(173,896,811)</u>	<u>(114,100,319)</u>	<u>(77,596,605)</u>
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	25	52,849,774	(19,372,486)	130,359	8,543,523
<b>ขาดทุนสำหรับปี</b>		<u>(616,188,688)</u>	<u>(193,269,297)</u>	<u>(113,969,960)</u>	<u>(69,053,082)</u>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>					
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ		(2,568,902)	(818,670)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	19	(10,715,056)	-	(4,731,566)	-
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>		<u>(13,283,958)</u>	<u>(818,670)</u>	<u>(4,731,566)</u>	<u>-</u>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>		<u><u>(629,472,646)</u></u>	<u><u>(194,087,967)</u></u>	<u><u>(118,701,526)</u></u>	<u><u>(69,053,082)</u></u>
<b>ขาดทุนต่อหุ้น</b>	27				
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		(0.178)	(0.056)	(0.033)	(0.020)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
ขาดทุนก่อนภาษี	(669,038,462)	(173,896,811)	(114,100,319)	(77,596,605)
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา	97,295,648	103,025,385	12,766,810	15,905,178
ค่าตัดจำหน่าย	1,145,611,907	981,942,962	15,800,220	10,735,748
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตัดจำหน่าย	81,503,301	128,779,260	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(40,640)	1,903,504	(1,382,984)	-
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	850,660	(679,759)	-	-
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	73,600,000	-
โอนกลับค่าเผื่อการค้าของเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	(4,037,996)	-	-
ผลต่างจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระค่าธรรมเนียม				
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	-	(75,226,956)	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,836,899	(1,190,819)	(212,739)	(113,459)
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	3	-	-
ขาดทุนจากการซื้อขายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,250,905	-	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(5,968,307)	668,487	(3,939,517)	2,430,088
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(807,594)	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	21,930,184	8,498,912	13,793,889	2,969,532
ดอกเบี้ยรับ	(589,970)	(780,584)	(18,697,674)	(21,349,490)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	110,417,646	128,619,609	2,878,510	1,896,738
<b>กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง</b>				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	788,252,177	1,097,625,197	(19,493,804)	(65,122,270)
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	109,900,937	42,642,511	(35,769,432)	45,152,492
สินค้าคงเหลือ	(661,406)	(5,352,193)	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	20,927,597	(14,907,492)	1,807,828	718,642
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	25,908,866	24,726,513	(2,123,245)	4,671,688
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,341,745	(257,607)	(339,444)	(196,208)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	63,189,784	27,022,804	35,840,482	(61,559,220)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	20,640,702	24,218,288	1,571,030	(16,730)
<b>เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>1,030,500,402</b>	<b>1,195,718,021</b>	<b>(18,506,585)</b>	<b>(76,351,606)</b>
จ่ายภาษีเงินได้	(68,277,583)	(69,849,263)	(9,016,168)	(14,103,507)
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	69,822,934	63,081,384	24,168,574	25,672,925
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>1,032,045,753</b>	<b>1,188,950,142</b>	<b>(3,354,179)</b>	<b>(64,782,188)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
ดอกเบี้ยรับ	589,970	780,584	17,766,810	6,248,867
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคาร เพิ่มขึ้น	(2,918)	(3,069)	(37)	(41)
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	-	(2,867,016)	104,000,000
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	22,990,352	(16,538,794)	(650,375)	(42,000)
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(286,499,663)
เงินสดรับคืนทุนจากการชำระบัญชีของการร่วมค้า	-	48,488,349	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(74,975)	-	-	-
เงินปันผลรับ	-	-	-	26,298,908
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์	(45,411,889)	(36,661,507)	(2,601,839)	(3,901,041)
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(990,333,621)	(1,224,957,869)	(4,681,633)	(12,327,503)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,943,723	1,895,872	260,597	145,277
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมลงทุน</b>	<b>(1,010,299,358)</b>	<b>(1,226,996,434)</b>	<b>7,226,507</b>	<b>(166,077,196)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
จ่ายดอกเบี้ย	(95,404,597)	(103,420,904)	(1,537,775)	(983,017)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(35,986,008)	101,856,786	(8,758,775)	27,985,771
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	-	50,992,000
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	200,000,000	-	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	(109,597,251)	(79,269,517)	-	-
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(24,642,120)	(17,169,321)	(562,271)	(1,405,955)
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	60,072	200,081,270	60,072	200,081,270
จ่ายเงินปันผล	(5,133)	(104,192,706)	(5,133)	(104,192,706)
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(65,575,037)</b>	<b>(2,114,392)</b>	<b>(10,803,882)</b>	<b>172,477,363</b>
<b>ผลต่างจากการแปลงค่าของเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>	<b>(2,568,902)</b>	<b>1,563,476</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ</b>	<b>(46,397,544)</b>	<b>(38,597,208)</b>	<b>(6,931,554)</b>	<b>(58,382,021)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	91,230,440	129,827,648	8,724,852	67,106,873
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>44,832,896</b>	<b>91,230,440</b>	<b>1,793,298</b>	<b>8,724,852</b>
	-	-	-	-
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
<b>รายการที่มีไม่เงินสด</b>				
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ	17,287,642	9,683,390	22,308	262,214
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ	19,086,957	154,258,971	-	-
สินทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	28,674,169	38,570,928	2,170,650	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

	ส่วนเกินมูลค่า ที่ออกและชำระแล้ว		ส่วนต่ำกว่าทุนจาก การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน	งบการเงินรวม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
				กำไรสะสม		กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		รวม
				กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรขาดทุน (ขาดทุน)	ผลต่างจากการแปลงค่า		
						จัดสรรแล้ว	(ขาดทุน)	งบการเงินที่เป็น เงินตราต่างประเทศ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	339,074,023	3,440,898,002	(152,365,167)	51,970,000	(941,578,833)	1,235,100	1,235,100	2,739,233,125
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	-	(193,269,297)	-	-	(193,269,297)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(818,670)	(818,670)	(818,670)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(193,269,297)	(818,670)	(818,670)	(194,087,967)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 21)	8,028,943	192,052,327	-	-	-	-	-	200,081,270
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	-	(104,130,662)	-	-	(104,130,662)
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>	<b>347,102,966</b>	<b>3,632,950,329</b>	<b>(152,365,167)</b>	<b>51,970,000</b>	<b>(1,238,978,792)</b>	<b>416,430</b>	<b>416,430</b>	<b>2,641,095,766</b>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	347,102,966	3,632,950,329	(152,365,167)	51,970,000	(1,238,978,792)	416,430	416,430	2,641,095,766
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	-	(616,188,688)	-	-	(616,188,688)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(10,715,056)	(2,568,902)	(2,568,902)	(13,283,958)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(626,903,744)	(2,568,902)	(2,568,902)	(629,472,646)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 21)	2,438	57,634	-	-	-	-	-	60,072
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</b>	<b>347,105,404</b>	<b>3,633,007,963</b>	<b>(152,365,167)</b>	<b>51,970,000</b>	<b>(1,865,882,536)</b>	<b>(2,152,472)</b>	<b>(2,152,472)</b>	<b>2,011,683,192</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561</b>	339,074,023	3,440,898,002	51,970,000	511,679,395	4,343,621,420
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(69,053,082)	(69,053,082)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(69,053,082)	(69,053,082)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 21)	8,028,943	192,052,327	-	-	200,081,270
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	(104,130,662)	(104,130,662)
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>	<b>347,102,966</b>	<b>3,632,950,329</b>	<b>51,970,000</b>	<b>338,495,651</b>	<b>4,370,518,946</b>
					-
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562</b>	347,102,966	3,632,950,329	51,970,000	338,495,651	4,370,518,946
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(113,969,960)	(113,969,960)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(4,731,566)	(4,731,566)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(118,701,526)	(118,701,526)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 21)	2,438	57,634	-	-	60,072
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</b>	<b>347,105,404</b>	<b>3,633,007,963</b>	<b>51,970,000</b>	<b>219,794,125</b>	<b>4,251,877,492</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 200 อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ต ชั้นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทมีดังต่อไปนี้

- ก) ธุรกิจสื่อ ประกอบด้วย ทวี วิทยุ ออนไลน์ และสื่อบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ข) ธุรกิจให้บริการข้อมูลและความบันเทิง ประกอบด้วย ภาพยนตร์ กีฬา เพลง บันเทิง เกม ท่องเที่ยว และพยากรณ์

#### 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

#### 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2562 (ร้อยละ)	2561 (ร้อยละ)
<u>ถือหุ้น โดยบริษัทฯ</u>				
บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด	ผลิต จำหน่ายและบริการข้อมูลสาระบันเทิง นิตยสารบันเทิงและหนังสือทั่วไป รวมถึงภาพยนตร์ เพลง สื่อบันเทิงอื่น ๆ	ไทย	100	100
บริษัท โมโน ทราเวล จำกัด	ให้บริการจัดหาห้องพักโรงแรม ทัวร์ และเป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสารและสินค้า ออนไลน์ รวมถึงผลิตและให้บริการข้อมูล	ไทย	100	100
บริษัท โมโน โปรดักชั่น จำกัด	ให้บริการพื้นที่ ผลิต รับจ้างผลิตรายการ สื่อโทรทัศน์และสื่ออื่น ๆ รวมทั้งให้บริการ ข้อมูลสาระบันเทิง	ไทย	100	100
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด	ผลิต รับจ้างผลิต และให้บริการซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise Software และ Digital Content	ไทย	100	100
บริษัท โมโน มิวสิค จำกัด	ผลิต จำหน่ายและบริการข้อมูลสาระบันเทิง รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความบันเทิงผ่านสื่อทุกประเภท	ไทย	100	100
บริษัท โมโน เรดิโอ จำกัด	ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง และกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง รวมทั้งให้บริการจัดกิจกรรม	ไทย	100	100
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาสท์ จำกัด	ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง และกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง	ไทย	100	100
บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จำกัด	ให้บริการนักแสดง ศิลปิน และข้อมูลสาระบันเทิง ผ่านสื่อทุกประเภท	ไทย	100	100
บริษัท ที โมเมนต์ จำกัด	ผลิต รับจ้างผลิต และจัดจำหน่ายภาพยนตร์ รวมถึงให้บริการข้อมูลสาระบันเทิง	ไทย	100	100
บริษัท โมโน เพลย์ จำกัด	ให้บริการซอฟต์แวร์เกมประเภทต่าง ๆ เพื่อความบันเทิงผ่านช่องทางบนโทรศัพท์มือถือ และเว็บไซต์	ไทย	100	100
บริษัท โมโน แอสโทร จำกัด	ให้บริการพยากรณ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ จากนักพยากรณ์และนักโหราศาสตร์	ไทย	100	100
PT Mono Technology Indonesia (ถือหุ้นโดยบริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 1)	ให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิง ผ่านช่องทางต่าง ๆ (เลิกกิจการ และอยู่ระหว่างชำระบัญชี)	อินโดนีเซีย	99	99

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2562 (ร้อยละ)	2561 (ร้อยละ)
Mono Technology Vietnam Company Limited	ให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิง ผ่านช่องทางต่าง ๆ (เลิกกิจการและเสร็จ การชำระบัญชีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562)	เวียดนาม	-	100
Mono Technology Hong Kong Limited	ให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิง ผ่านช่องทางต่าง ๆ	ฮ่องกง	100	100
<u>ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย</u>				
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท โมโน เจเนอเรชั่น จำกัด</u>				
บริษัท โมโน फिल्म จำกัด	ผลิต รับจ้างผลิต และจัดจำหน่ายภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ รวมถึงให้บริการ ข้อมูลสาระบันเทิง	ไทย	100	100
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท โมโน โปร덕ชั่น จำกัด</u>				
บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด	จัดการแข่งขันกีฬา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการแข่งขันกีฬาทุกประเภท รวมถึงจัดการ ทีมกีฬาหรือสโมสรกีฬา	ไทย	100	100
บริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด	ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์	ไทย	100	100

- ข) กลุ่มบริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากกลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) กลุ่มบริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทในกลุ่มและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐานการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้า หรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริง และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

**ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563**

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงิน ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

**มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน**

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ มาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภท และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่า การนำมาตราฐานฉบับนี้มาใช้จะมีผลกระทบจากการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงิน โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับลูกหนี้การค้า

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตราฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

#### **มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า**

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการการวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นไม่มีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน โดยใช้หลักการเช่นเดียวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะนำมาตราฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตราฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตราฐานนี้มาถือปฏิบัติ

## 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 4.1 การรับรู้รายได้

รายได้ค่าโฆษณา รายได้จากค่าบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และการให้บริการอื่นรับรู้เป็นรายได้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการตามขั้นความสำเร็จของงาน ซึ่งคำนวณโดยการเปรียบเทียบการให้บริการที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นสุดงวดกับงานบริการทั้งหมดตามสัญญา

รายได้จากการให้สิทธิที่คิดค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนคงที่ ซึ่งผู้ใช้สิทธิไม่สามารถเรียกคืนได้ และผู้ใช้สิทธิไม่มีข้อผูกพันภายหลังการให้สิทธิถือเป็นรายได้ทั้งจำนวนเมื่อผู้ใช้สิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตามสัญญา

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจการควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือเมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่จะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

#### ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

#### เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

### 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

### 4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

#### 4.4 สินค้ำคงเหลือ

แผ่นซีดี แผ่นวีซีดี แผ่นดีวีดี และของที่ระลึก แสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาไถจะต่ำกว่า

นิตยสารและหนังสือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเฉพาะเจาะจง) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาไถจะต่ำกว่า

สินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืนแสดงมูลค่าตามราคาทุนเดิม (ตามวิธีถัวเฉลี่ย) หักด้วยต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการรับคืนสินค้า รวมถึงการลดลงที่อาจเกิดขึ้นในมูลค่าของสินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืน

#### 4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน หักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์
อาคาร	40 ปี
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคารและสินทรัพย์เช่า	10 ปี
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	5 ปี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง



กลุ่มบริษัทคัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทคัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 4.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขายได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

#### 4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และค่าตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามราคาทุน โดยต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่วัดมูลค่าเทียบเท่าเงินสดด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระ ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระกับมูลค่าเทียบเท่าเงินสดบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินตามระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นั้นเริ่มตัดจำหน่ายเป็นค่าตัดจำหน่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อพร้อมที่จะให้บริการในเชิงพาณิชย์

ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

	<u>อายุการให้ประโยชน์</u>
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	ตามอายุสัญญา
ต้นทุนเว็บไซต์	10 ปี
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ เพลงและวิดีโอ	5, 10 ปี หรือตามอายุสัญญา
ลิขสิทธิ์อื่น ๆ	3, 5, 10 ปี หรือตามอายุสัญญา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5, 10, 20 ปี หรือตามอายุสัญญา

#### 4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียง โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการ หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

#### 4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้แก่ผู้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าจะต่ำกว่า ภาวะผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้แก่ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

#### 4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่า สินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ ในลักษณะของผู้ที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

##### *ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน*

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

##### *ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน*

##### *โครงการสมทบเงิน*

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

## โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

### 4.14 ประเมินการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

### 4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

#### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

#### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มียตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น ให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

## 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

### รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

#### การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ

ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระที่แยกจากกันหรือไม่ กล่าวคือ กิจกรรมจะบันทึกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเมื่อสินค้าหรือบริการดังกล่าวสามารถแยกจากสินค้าหรือบริการอื่นในสัญญา และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น ซึ่งกิจกรรมจะบันทึกส่วนรายได้จากสัญญาให้กับสินค้าหรือบริการแต่ละรายการ โดยอ้างอิงกับราคาขายแบบแยกเทศ

#### การกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้

ในการกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรือเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้การประเมินว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาจะพิจารณาจากการได้รับและใช้ประโยชน์ของลูกค้า ลักษณะของสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานรวมถึงสิทธิของกิจการในการรับชำระสำหรับการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นในการคำนวณรายได้ที่รับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการวัดระดับขั้นความสำเร็จของงานเพื่อให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของกิจการตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น และในกรณีที่กิจการจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นได้เสร็จสิ้นลงเมื่อใด

### **ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้**

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

### **ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน**

กลุ่มบริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

### **ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของสินทรัพย์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด โดยใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

### **สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี**

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

## 6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทในกลุ่มและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2562	2561	2562	2561	
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</b>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้จากการขายและให้บริการ	-	-	5	8	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยรับ	-	-	19	21	อัตราร้อยละ 3 ต่อปี
รายได้อื่น					
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	-	143	69	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าและบริการพื้นที่ในอาคาร	-	-	26	16	ราคาตามสัญญา
อื่น ๆ	-	-	6	1	ราคาตามสัญญา
ต้นทุนส่วนแบ่งรายได้ค่าบริการจ่าย	-	-	82	153	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด	-	-	1	7	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่าและบริการจ่าย	-	-	2	1	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	1	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	2	1	อัตราร้อยละ 3 ต่อปี
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</b>					
รายได้จากการขายและให้บริการ	4	-	-	-	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้อื่น	2	-	-	-	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนขายและให้บริการ	3	-	-	-	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>					
รายได้จากการขายและให้บริการ	51	23	6	6	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนขายและให้บริการ	12	14	3	6	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่าและบริการจ่าย	60	58	36	37	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายอื่น	8	15	7	14	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	11	-	-	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน



ยอดคงค้างระหว่างบริษัทในกลุ่มและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	21	18
บริษัทร่วม	2	-	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	15	2	3	1
<b>รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>19</b>
<b>รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	109	108
บริษัทร่วม	1	-	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	11	1	-	-
<b>รวมรายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>109</b>	<b>108</b>
<b>ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	377	326
บริษัทร่วม	1	-	-	-
<b>รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>377</b>	<b>326</b>
<b>เงินมัดจำและเงินประกัน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	7	7	6	6
<b>เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	43	27
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	12	6	-	-
<b>รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>43</b>	<b>27</b>
<b>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	22	19
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	58	31	45	24
<b>รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>	<b>58</b>	<b>31</b>	<b>67</b>	<b>43</b>
<b>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	3	2
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	13	9	1	3
<b>รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>รายได้รับล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)	19	-	-	-

## เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ			ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2561	ระหว่างปี	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2562
บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด	38	-	-	38
บริษัท โมโน ทราเวล จำกัด	1	-	(1)	-
บริษัท โมโน โปรดักชั่น จำกัด	122	-	-	122
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด	15	5	-	20
PT Mono Technology Indonesia	12	-	-	12
Mono Technology Vietnam Company Limited	11	-	(11)	-
บริษัท โมโน เรดิโอ จำกัด	8	-	-	8
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาสท์ จำกัด	5	-	-	5
บริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด	430	-	-	430
รวม	642	5	(12)	635
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(23)	-	11	(12)
รวมเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - สุทธิ	619	5	(1)	623

ยอดคงเหลือนี้คือเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยในรูปแบบตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งไม่มีหลักประกันและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่เรียกให้บริษัทย่อยชำระคืนเงินให้กู้ยืมภายในระยะเวลาหนึ่งปี ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดประเภทเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

### เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมเงินจาก Mono Technology Hong Kong Limited ในรูปตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 49 ล้านบาท (2561: จำนวน 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 52 ล้านบาท) ซึ่งไม่มีหลักประกันและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี

### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	47	49	30	31
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	19	17	14	14
รวม	66	66	44	45

### ภาระค้ำประกันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทมีภาระจากการค้ำประกันให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 31.2 ก)

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	17	2	24	19
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	108	193	16	17
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	12	1	109	108
รายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	177	224	20	38
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	1	-	377	326
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	24	36	2	3
รวม	339	456	548	511
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(8)	(8)	-	-
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	331	448	548	511

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

อายุหนี้คงชำระ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	5	2	3	2
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	10	-	5	3
3 - 6 เดือน	2	-	3	5
6 - 12 เดือน	-	-	3	1
มากกว่า 12 เดือน	-	-	10	8
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	17	2	24	19

อายุหนี้ค้างชำระ	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</b>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	66	145	14	15
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	36	49	2	2
3 - 6 เดือน	5	4	-	-
6 - 12 เดือน	8	3	-	-
มากกว่า 12 เดือน	21	28	-	-
รวม	136	229	16	17
หัก: ประมาณการรับคืน	(28)	(36)	-	-
	108	193	16	17
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(8)	(8)	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	100	185	16	17
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	117	187	40	36

## 8. สินค้าคงเหลือ

	(หน่วย: ล้านบาท)					
	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุน		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
สินค้าสำเร็จรูป	12	9	(4)	(3)	8	6
งานระหว่างทำ	1	1	-	-	1	1
สินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืน	7	10	-	-	7	10
รวม	20	20	(4)	(3)	16	17

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยแห่งหนึ่งบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 1 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย (2561: บริษัทย่อยมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวน 1 ล้านบาท โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี)

## 9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ทุนเรียกชำระแล้ว		ราคาทุน	
	2562	2561	2562	2561
บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด	982	982	902	902
บริษัท โมโน ทราเวล จำกัด	20	20	9	9
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด	8	8	8	8
บริษัท โมโน โปรดักชั่น จำกัด	1,950	1,950	1,950	1,950
บริษัท โมโน มิวสิค จำกัด	27	27	123	123
บริษัท โมโน เรดิโอ จำกัด	20	20	100	100
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาสท์ จำกัด	-	-	-	-
บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จำกัด	8	8	25	25
บริษัท ที โมเมนต์ จำกัด	115	115	115	115
บริษัท โมโน เพลย์ จำกัด	12	12	12	12
บริษัท โมโน แอสโทร จำกัด	5	5	5	5
PT Mono Technology Indonesia	4	4	4	4
Mono Technology Hong Kong Limited	107	107	107	107
Mono Technology Vietnam Company Limited	-	10	-	10
รวม			3,360	3,370
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน			(135)	(71)
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ			3,225	3,299

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 Mono Technology Vietnam Company Limited ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยมีมูลค่าต่ำกว่าราคาทุนของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 433 ล้านบาท (2561: 397 ล้านบาท) บริษัทฯ ประเมินมูลค่าที่จะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ด้วยวิธีประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับ ซึ่งอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร โดยมีข้อสมมติที่สำคัญเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของรายได้และอัตราคิดลด แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ผลการประเมินพบว่า เงินลงทุนในบริษัทย่อยมีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีจำนวนรวม 73 ล้านบาท บริษัทฯ จึงบันทึกค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวนดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีปัจจุบัน ในการนี้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบัน

#### 10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด และบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท ไทย โพรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอล ลีก จำกัด ขึ้นในประเทศเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล โดยบริษัทย่อยได้เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 31.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ไทย โพรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอล ลีก จำกัด (เรียกชำระแล้วร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน) ในราคา 74,975 บาท

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงิน 0.8 ล้านบาท

## 11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						รวม
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร ส่วนปรับปรุง อาคารและ สินทรัพย์เช่า	อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	
<b>ราคาทุน</b>							
1 มกราคม 2561	258	382	239	283	25	1	1,188
ซื้อเพิ่ม	-	4	20	38	6	7	75
จำหน่าย	-	-	(1)	(17)	(3)	-	(21)
โอนเข้า (ออก)	1	-	1	-	-	(2)	-
31 ธันวาคม 2561	259	386	259	304	28	6	1,242
ซื้อเพิ่ม	-	1	39	11	10	21	82
จำหน่าย	-	(3)	(4)	(4)	(2)	-	(13)
โอนเข้า (ออก)	-	7	2	-	-	(9)	-
31 ธันวาคม 2562	259	391	296	311	36	18	1,311
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>							
1 มกราคม 2561	3	59	139	211	15	-	427
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1	25	40	36	1	-	103
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	-	(1)	(17)	(2)	-	(20)
31 ธันวาคม 2561	4	84	178	230	14	-	510
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	2	25	39	30	1	-	97
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	(1)	(3)	(4)	(1)	-	(9)
31 ธันวาคม 2562	6	108	214	256	14	-	598
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>							
31 ธันวาคม 2561	255	302	81	74	14	6	732
31 ธันวาคม 2562	253	283	82	55	22	18	713
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>							
2561 (จำนวน 78 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							103
2562 (จำนวน 71 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							97



(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				รวม
	ส่วนปรับปรุง สินทรัพย์เช่า	อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	
<b>ราคาทุน</b>					
1 มกราคม 2561	36	30	123	7	196
ซื้อเพิ่ม	-	1	3	-	4
จำหน่าย	-	-	(14)	-	(14)
31 ธันวาคม 2561	36	31	112	7	186
ซื้อเพิ่ม	-	-	3	-	3
จำหน่าย	-	(1)	(1)	(1)	(3)
โอนเข้า (ออก)	-	1	-	-	1
31 ธันวาคม 2562	36	31	114	6	187
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
1 มกราคม 2561	20	27	102	5	154
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	4	1	11	-	16
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(14)	-	(14)
31 ธันวาคม 2561	24	28	99	5	156
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	4	1	8	-	13
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(1)	(2)	(1)	(4)
31 ธันวาคม 2562	28	28	105	4	165
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>					
31 ธันวาคม 2561	12	3	13	2	30
31 ธันวาคม 2562	8	3	9	2	22
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>					
2561 (จำนวน 4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					16
2562 (จำนวน 2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					13

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวน 56 ล้านบาท (2561: 48 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 2 ล้านบาท (2561: 2 ล้านบาท))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงิน 321 ล้านบาท (2561: 221 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 113 ล้านบาท (2561: 112 ล้านบาท))

บริษัทย่อยได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 520 ล้านบาท (2561: 533 ล้านบาท) ไปค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร โดยมีวงเงินค้ำประกันจำนวน 519 ล้านบาท (2561: 295 ล้านบาท)

## 12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					รวม
	ลิขสิทธิ์ ภาพยนต์ ลิขสิทธิ์ เว็บไซต์	เพลง และ วิดีโอ	ลิขสิทธิ์อื่น	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	เงินจ่าย ล่วงหน้า และงาน ระหว่างผลิต	
<b>ราคาทุน</b>						
1 มกราคม 2561	83	2,259	303	72	735	3,452
ซื้อเพิ่ม	-	3	1	2	1,291	1,297
จำหน่าย	-	(789)	(2)	-	-	(791)
โอนเข้า (ออก)	-	1,157	121	15	(1,293)	-
31 ธันวาคม 2561	83	2,630	423	89	733	3,958
ซื้อเพิ่ม	-	3	63	2	793	861
จำหน่าย	-	(838)	(4)	-	(1)	(843)
โอนเข้า (ออก)	-	1,035	139	3	(1,178)	(1)
31 ธันวาคม 2562	83	2,830	621	94	347	3,975
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>						
1 มกราคม 2561	38	985	101	38	-	1,162
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	9	910	49	13	-	981
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	(789)	(1)	-	-	(790)
31 ธันวาคม 2561	47	1,106	149	51	-	1,353
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	7	1,048	77	14	-	1,146
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	(838)	(4)	-	-	(842)
31 ธันวาคม 2562	54	1,316	222	65	-	1,657

(หน่วย: ล้านบาท)

## งบการเงินรวม

	ลิขสิทธิ์				เงินจ่าย	
	ลิขสิทธิ์ เว็บไซต์	ภาพยนตร์ เพลง และ วิดีโอ	ลิขสิทธิ์อื่น	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	ล่วงหน้า และงาน ระหว่างผลิต	รวม
<b>ค่าเผื่อการด้อยค่า</b>						
1 มกราคม 2561	13	12	4	-	3	32
31 ธันวาคม 2561	13	12	4	-	3	32
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	1	2	-	-	3
31 ธันวาคม 2562	13	13	6	-	3	35
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>						
31 ธันวาคม 2561	23	1,512	270	38	730	2,573
31 ธันวาคม 2562	16	1,501	393	29	344	2,283
<b>ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี</b>						
2561 (จำนวน 977 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						981
2562 (จำนวน 1,142 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						1,146

(หน่วย: ล้านบาท)

## งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ลิขสิทธิ์		เงินจ่ายล่วงหน้า		รวม
	ลิขสิทธิ์เว็บไซต์	ภาพยนตร์ เพลง และวิดีโอ	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	และงาน ระหว่างผลิต	
<b>ราคาทุน</b>					
1 มกราคม 2561	11	21	23	50	105
ซื้อเพิ่ม	-	-	1	7	8
โอนเข้า (ออก)	-	54	-	(54)	-
31 ธันวาคม 2561	11	75	24	3	113
ซื้อเพิ่ม	-	-	1	5	6
โอนเข้า (ออก)	-	6	-	(7)	(1)
31 ธันวาคม 2562	11	81	25	1	118

(หน่วย: ล้านบาท)

## งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ลิขสิทธิ์		เงินจ่ายล่วงหน้า		รวม
	ลิขสิทธิ์เว็บไซต์	ภาพยนตร์ เพลง และวิดีโอ	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	และงานระหว่างผลิต	
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>					
1 มกราคม 2561	4	9	9	-	22
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1	7	3	-	11
31 ธันวาคม 2561	5	16	12	-	33
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2	12	3	-	17
31 ธันวาคม 2562	7	28	15	-	50
<b>ค่าเผื่อการด้อยค่า</b>					
1 มกราคม 2561	1	11	-	-	12
31 ธันวาคม 2561	1	11	-	-	12
31 ธันวาคม 2562	1	11	-	-	12
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>					
31 ธันวาคม 2561	5	48	12	3	68
31 ธันวาคม 2562	3	42	10	1	56
<b>ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี</b>					
2561 (จำนวน 8 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					11
2562 (จำนวน 13 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)					16

### 13. ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

บริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด (“โมโน บรอดคาสท์”) เป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ทั่วไป แบบความคมชัดปกติ (“ใบอนุญาต”) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุ 15 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต (วันที่ 25 เมษายน 2557) โมโน บรอดคาสท์จะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำนวน 2,250 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยแยกชำระดังนี้

- 1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นต่ำจำนวน 380 ล้านบาท แบ่งชำระ 4 งวด ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โมโน บรอดคาซท์ มีต้นทุนการได้รับใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นต่ำค้างจ่ายจำนวน 19 ล้านบาท)
- 2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำจำนวน 1,870 ล้านบาท แบ่งชำระ 6 งวด ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โมโน บรอดคาซท์ มีต้นทุนการได้รับใบอนุญาตในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำค้างจ่ายจำนวน 187 ล้านบาท)

โมโน บรอดคาซท์ ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมอื่น และนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามประกาศ กสทช.

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาต เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 โมโน บรอดคาซท์ ได้เข้าทำสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (“ททบ.”) เพื่อส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลผ่านบริการโครงข่ายของ ททบ. ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571 โดยโมโน บรอดคาซท์ต้องจ่ายค่าใช้บริการโครงข่ายเป็นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ต่อมาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 โมโน บรอดคาซท์ได้รับหนังสือจากสำนักงาน กสทช. เห็นชอบให้พักชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในงวดที่เหลือพร้อมทั้งดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดย กสทช. ตามที่ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ดังนั้นโมโน บรอดคาซท์จะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในงวดที่เหลือ (ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตค้างจ่ายตามมูลค่าราคาประมูล (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ณ วันดังกล่าว) จำนวน 954 ล้านบาท หลังการพักชำระค่าธรรมเนียมครั้งนี้

- 1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นต่ำที่เหลือจำนวน 19 ล้านบาท ชำระทั้งจำนวนตามเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด ภายใน 7 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
- 2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำจำนวน 935 ล้านบาท แบ่งชำระ 5 งวด ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด ภายใน 11 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

จากเหตุการณ์ดังกล่าว โมโน บรอดคาซท์คำนวณมูลค่าของต้นทุนการได้รับใบอนุญาตค้างจ่ายใหม่โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิมกับกำหนดการชำระเงินใหม่ที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. และบันทึกผลต่างจำนวน 75 ล้านบาท ที่เกิดขึ้นจากการคำนวณมูลค่าของต้นทุนการได้รับใบอนุญาตค้างจ่ายใหม่ ไว้เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ต่อมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ให้ผู้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องชำระงวดสุดท้ายของราคาขั้นต่ำและสองงวดสุดท้ายของราคาที่เกิดขึ้นกว่าราคาขั้นต่ำ จากเหตุการณ์ดังกล่าว โมโน บรอดคาซท์ได้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของต้นทุนการได้รับใบอนุญาตและมูลค่าของต้นทุนการได้รับใบอนุญาตค้างจ่ายลดลงเป็นจำนวนเงิน 654 ล้านบาท เพื่อสะท้อนมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่กิจการต้องชำระในอนาคตตามเงื่อนไขใหม่

นอกจากนี้ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว ให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมที่เหลือให้ครบถ้วนภายใน 120 วัน นับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 โมโน บรอดคาซท์ได้รับหนังสือจากสำนักงาน กสทช. แจ้งให้โมโน บรอดคาซท์จ่ายชำระเงินค่าธรรมเนียมที่เหลือภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยหากไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี แต่จะต้องไม่เกินวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ปัจจุบัน โมโน บรอดคาซท์ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินค่าธรรมเนียมที่เหลือดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีต้นทุนการได้รับใบอนุญาตและบัญชีต้นทุนการได้รับใบอนุญาตและดอกเบี้ยค้างจ่ายสำหรับปีมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	ต้นทุนการได้รับ ใบอนุญาตและ ดอกเบี้ยค้างจ่าย ใบอนุญาต (หมายเหตุ 17)	ต้นทุนการได้รับ ใบอนุญาตและ ดอกเบี้ยค้างจ่าย ใบอนุญาต (หมายเหตุ 17)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	1,457	901
ค่าตัดจำหน่าย / ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยสำหรับปี	(129)	31
หัก: ผลต่างจากการคำนวณต้นทุนการได้รับใบอนุญาตค้างจ่ายใหม่ เนื่องจากการเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	-	(75)
ชำระดอกเบี้ยระหว่างปี	-	(6)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,328	851
ค่าตัดจำหน่าย / ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยและดอกเบี้ยจ่ายสำหรับปี	(81)	15
หัก: การปรับลดมูลค่าตามบัญชีของต้นทุนการได้รับใบอนุญาต และมูลค่าของต้นทุนการได้รับใบอนุญาตค้างจ่ายเนื่องจากการยกเว้น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	(654)	(654)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	593	212

มูลค่าตามบัญชีของต้นทุนการได้รับใบอนุญาตแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>
ราคาทุน	1,278	1,932
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(685)	(604)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	<u>593</u>	<u>1,328</u>

**14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร**

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารของกลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีขั้นต่ำและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำ ตามลำดับ และค้ำประกันโดยกลุ่มบริษัท

**15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น**

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	12	6	43	27
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	61	34	19	12
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	58	31	67	43
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	89	79	12	15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	13	9	4	5
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	89	101	7	14
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	36	164	-	-
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	<u>358</u>	<u>424</u>	<u>152</u>	<u>116</u>

## 16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

			(หน่วย: ล้านบาท)	
			งบการเงินรวม	
เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	การชำระคืน	2562	2561
1	อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำ (MLR)	ชำระคืนเป็นรายไตรมาสจำนวน 24 งวด เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566	1,200	1,275
2	อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำ (MLR)	ชำระคืนเป็นรายเดือนจำนวน 84 งวด เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566	134	168
3	อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำ (MLR)	ชำระคืนเป็นรายเดือนจำนวน 30 งวด เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565	200	-
รวม			1,534	1,443
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(301)	(109)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			1,233	1,334

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสำหรับปีมีรายละเอียดดังนี้

		(หน่วย: ล้านบาท)
		งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		1,443
บวก: กู้เพิ่ม		200
หัก: จ่ายคืนเงินกู้		(109)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		1,534



เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยค่าประกัน โดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11 และการโอนสิทธิการรับเงินรายได้ค่าบริการ พื้นที่ทั้งหมด และค่าประกัน โดยบริษัทฯ

ทั้งนี้สัญญาให้สินเชื่อดังกล่าวได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อกำหนดบางประการ เช่น การรักษาอัตราส่วนหนี้สิน ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ให้ปฏิบัติตามอัตราที่กำหนดในสัญญา และการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทไม่มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้

17. ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และดอกเบี้ยค้างจ่าย

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย	206	997
หัก: ดอกเบี่ยรอกการตัดจำหน่าย	-	(146)
	<u>206</u>	<u>851</u>
บวก: ดอกเบี่ยค้างจ่าย	6	-
รวม	<u>212</u>	<u>851</u>
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	(7)
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และดอกเบี้ยค้างจ่าย		
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	<u>212</u>	<u>844</u>

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และดอกเบี้ยค้างจ่ายมีกำหนดชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 13

18. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	40	37	2	-
หัก: ดอกเบี่ยรอกการตัดจำหน่าย	(2)	(3)	-	-
รวม	38	34	2	-
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(22)	(16)	(1)	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ				
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	18	1	-

กลุ่มบริษัท ได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 4 ปี กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ไม่เกิน			ไม่เกิน		
	1 ปี	1 - 4 ปี	รวม	1 ปี	1 - 4 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	24	17	41	1	1	2
ดอกเบี่ยตามสัญญาเช่าการเงินรอกการตัดบัญชี	(2)	(1)	(3)	-	-	-
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	22	16	38	1	1	2

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ไม่เกิน			ไม่เกิน		
	1 ปี	1 - 4 ปี	รวม	1 ปี	1 - 3 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	18	19	37	-	-	-
ดอกเบี่ยตามสัญญาเช่าการเงินรอกการตัดบัญชี	(2)	(1)	(3)	-	-	-
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	16	18	34	-	-	-

## 19. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี</b>	52	44	22	19
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	10	6	3	2
ต้นทุนดอกเบี้ย	3	2	1	1
ต้นทุนบริการในอดีตและผลขาดทุนที่เกิดขึ้น				
จากการจ่ายชำระผลประโยชน์	29	-	15	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	1	-	1	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	5	-	2	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	6	-	3	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(20)	-	(10)	-
โอนย้ายพนักงานจากบริษัทย่อย	-	-	5	-
<b>สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี</b>	<b>86</b>	<b>52</b>	<b>42</b>	<b>22</b>

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 18 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 8 ล้านบาท) กลุ่มบริษัทบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในปีปัจจุบัน

บริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายในหนึ่งปีข้างหน้า เป็นจำนวน 2 ล้านบาท (2561: 3 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 17 ปี

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
อัตราคิดลด	3.25	3.5
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.25	5

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
อัตราคิดลด				
เพิ่มขึ้น 50 เบซิสปอยท์	(6)	(5)	(3)	(2)
ลดลง 50 เบซิสปอยท์	7	5	4	2
อัตราการขึ้นเงินเดือน				
เพิ่มขึ้น 100 เบซิสปอยท์	15	11	8	5
ลดลง 100 เบซิสปอยท์	(13)	(9)	(7)	(4)

## 20. ทุนเรือนหุ้น

	จำนวน	ทุน		วันที่จดทะเบียน กับกระทรวง พาณิชย์
	หุ้นสามัญ	ออกจำหน่าย	ส่วนเกินมูลค่า	
	(มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท)	และชำระ เต็มมูลค่าแล้ว	หุ้นสามัญ	
	(หุ้น)	(บาท)	(บาท)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561	3,390,740,224	339,074,023	3,440,898,002	
1) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ (หมายเลข 21)	6,448	645	15,424	8 มกราคม 2561
2) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ (หมายเลข 21)	80,282,986	8,028,298	192,036,903	4 เมษายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	3,471,029,658	347,102,966	3,632,950,329	
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งสุดท้าย ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (หมายเลข 21)	24,380	2,438	57,634	22 ตุลาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	3,471,054,038	347,105,404	3,633,007,963	

## 21. ใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) จำนวน 1,540 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ 15 หน่วยต่อ 14 หุ้นสามัญเดิม อายุการใช้สิทธิ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทุก ๆ 3 เดือน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท ในราคาการใช้สิทธิ 2.5 บาท โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ 17 ตุลาคม 2557

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้ปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (MONO-W1) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จากราคาการใช้สิทธิเดิม 2.5 บาทต่อหุ้น เป็น 2.492 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1.003 หุ้น

ต่อมา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (MONO-W1) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จากราคาการใช้สิทธิเดิม 2.492 บาทต่อหุ้น เป็น 2.464 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1.003 หุ้น เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1.015 หุ้น

การใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ	จำนวน		ทุนจดทะเบียน ที่ออกจำหน่าย		วันที่จดทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย์
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ใช้สิทธิ (หน่วย)	เงินรับค่าหุ้น จากการใช้สิทธิ (ล้านบาท)	และชำระ เต็มมูลค่าแล้ว (ล้านบาท)		
23-29 ธันวาคม 2557	121,183	-	308		8 มกราคม 2558
31 มีนาคม 2558	814,379	2	308		8 เมษายน 2558
30 กันยายน 2558	20,000,000	50	310		5 ตุลาคม 2558
29 กันยายน 2560	46,664,694	117	339		4 ตุลาคม 2560
29 ธันวาคม 2560	6,430	-	339		8 มกราคม 2561
30 มีนาคม 2561	80,042,858	200	347		4 เมษายน 2561
17 ตุลาคม 2562 *	24,021	-	347		22 ตุลาคม 2562

\* วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิครบกำหนดอายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิคงเหลือ (2561: มีคงเหลือจำนวน 1,352,353,083 หน่วย)

## 22. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

23. รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
<b>ประเภทของสินค้าหรือบริการ</b>				
บริการโฆษณา	1,784	1,896	80	90
บริการสมัครสมาชิกรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิง	136	296	97	289
บริการข้อมูล	230	207	14	1
<b>รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า</b>	<b>2,150</b>	<b>2,399</b>	<b>191</b>	<b>380</b>

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	547	527	139	158
ต้นทุนการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่	9	73	58	170
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,243	1,214	29	27
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย	269	154	9	17
ค่าสาธารณูปโภค	76	43	34	69

## 25. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำหรับปีสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	1	2	-	-
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ตัดจ่าย	1	5	-	-
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว				
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(55)	12	-	(9)
<b>(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรหรือขาดทุน</b>	<u>(53)</u>	<u>19</u>	<u>-</u>	<u>(9)</u>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุน				
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(2)	-	(1)	-



รายการกระทบยอดระหว่างขาดทุนทางบัญชีกับ (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(669)	(174)	(114)	(78)
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ)	20	20	20	20
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	(134)	(35)	(23)	(16)
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย คัดจ่าย	1	5	-	-
ขาดทุนทางภาษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบันแต่ไม่เคยรับรู้ เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(3)	(6)	-	-
ผลกระทบทางภาษีจากการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว และขาดทุนทางภาษีที่รับรู้ในอดีต	23	15	-	-
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำงานงบการเงินรวม	40	20	-	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	-	(15)	-	-
การส่งเสริมการลงทุน (หมวด 26)	-	(1)	-	-
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	-	1	-	1
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(3)	(3)	-	-
ขาดทุนทางภาษีสำหรับปีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี	34	38	23	6
ผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับการยกเว้นค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตที่บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมวด 13)	(11)	-	-	-
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรหรือขาดทุน	(53)	19	-	(9)

อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของบริษัทย่อยในต่างประเทศ คือ ร้อยละ 16.5 ถึง 25 (2561: ร้อยละ 16.5 ถึง 25)

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	งบแสดงฐานะการเงิน		งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561	2562	2561
<b>สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้การตัดบัญชี</b>				
ค่าตัดจำหน่ายสะสม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4	(8)	12	2
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	161	23	138	(14)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	11	7	4	1
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	119	215	(96)	(1)
อื่น ๆ	-	1	(1)	-
<b>ภายใต้การตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว</b>			57	(12)
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ</b>	<u>295</u>	<u>238</u>		
โดยได้แสดงไว้เป็นรายการ:				
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	301	245		
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี	(6)	(7)		
	<u>295</u>	<u>238</u>		

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	งบแสดงฐานะการเงิน		งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561	2562	2561
<b>สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้การตัดบัญชี</b>				
ค่าตัดจำหน่ายสะสม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1)	(1)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	6	5	1	1
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	8	8	-	8
<b>ภายใต้การตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว</b>			1	9
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ</b>	<u>13</u>	<u>12</u>		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 996 ล้านบาท (2561: 998 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 124 ล้านบาท (2561: 114 ล้านบาท)) ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กลุ่มบริษัทอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิน 910 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2567

## 26. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด (“เอ็มไอเอส”) ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการซอฟต์แวร์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1029(7)/2554 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 31 กรกฎาคม 2554) ซึ่งสิทธิพิเศษในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สิ้นสุดลงแล้วในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

เอ็มไอเอสมีรายได้จากการให้บริการในประเทศของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับปี 2561 เป็นจำนวน 25 ล้านบาท

## 27. ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารขาดทุนสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี (ไม่มีการคำนวณจำนวนของหุ้นสามัญเทียบเท่าที่บริษัทฯ อาจต้องออกสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเนื่องจากราคาการใช้สิทธิสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ)

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำนวณ ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	(616)	(193)	(114)	(69)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	3,471	3,451	3,471	3,451
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.178)	(0.056)	(0.033)	(0.020)

เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีผลทำให้ขาดทุนต่อหุ้นสำหรับปีลดลง (ปรับเพิ่ม) ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่แสดงกำไรต่อหุ้นปรับลด

## 28. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหาร โดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 19 ล้านบาท (2561: 18 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 6 ล้านบาท (2561: 7 ล้านบาท))

## 29. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
เงินปันผลประจำปี 2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561	104	0.03
รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2561		104	0.03

### 30. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลรายได้และกำไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีมีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ธุรกิจสื่อ <sup>(1)</sup>		ธุรกิจให้บริการข้อมูล <sup>(2)</sup>		รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
	รายได้จากการขายและให้บริการ							
รายได้จากลูกค้าภายนอก	1,919	2,193	231	206	-	-	2,150	2,399
รายได้ระหว่างส่วนงาน	-	-	675	459	(675)	(459)	-	-
รายได้ทั้งสิ้น	<u>1,919</u>	<u>2,193</u>	<u>906</u>	<u>665</u>	<u>(675)</u>	<u>(459)</u>	<u>2,150</u>	<u>2,399</u>
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานตามส่วนงาน	495	725	(308)	(232)			187	493
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน:								
รายได้อื่น							34	109
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ							(282)	(171)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น							(499)	(476)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม							1	-
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน							(110)	(129)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้							53	(19)
ขาดทุนสำหรับปี							<u>(616)</u>	<u>(193)</u>

(1) ธุรกิจสื่อ ประกอบด้วย ทีวี วิทยุ ออนไลน์ และ สื่อบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

(2) ธุรกิจให้บริการข้อมูลและความบันเทิง ประกอบด้วย ภาพยนตร์ กีฬา เพลง บันเทิง เกม ท่องเที่ยว และ พยากรณ์

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 2 ราย ซึ่งมาจากธุรกิจสื่อและให้บริการข้อมูล

### 31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

#### 31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 660 ล้านบาท (2561: 380 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์

#### 31.2 การค้ำประกัน

ก) บริษัทฯ ค้ำประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารให้แก่บริษัทย่อย (ไม่รวมการค้ำประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 31.2 ค) เป็นจำนวนรวม 1,775 ล้านบาท (2561: 1,727 ล้านบาท)

ข) บริษัทย่อยค้ำประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารให้แก่บริษัทฯ ในวงเงิน 35 ล้านบาท (2561: 35 ล้านบาท)

ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาเหลืออยู่เป็นจำนวน 237 ล้านบาท และ 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2561: 1,038 ล้านบาท และ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) (เฉพาะบริษัทฯ: 3 ล้านบาท (2561: 2 ล้านบาท)) หนังสือค้ำประกันดังกล่าวค้ำประกันโดยกลุ่มบริษัทและเงินฝากออมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

#### 31.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ

กลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร และสัญญาบริการอายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 15 ปี

กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	177	151	21	35
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	291	238	21	8
มากกว่า 5 ปี	194	250	-	-

## 31.4 คดีฟ้องร้อง

- ก) ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯ ได้ถูกฟ้องจากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นคดีแพ่งและคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิทธิ์ การถ่ายทอสดการแข่งขันกีฬาและเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 34 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นจนกว่าจะชำระเสร็จ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษได้อ่าน คำพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาตามลำดับ โดยได้มีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 โจทก์ได้ยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ คดีชำนาญพิเศษทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาต่อศาลฎีกา ต่อมา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ศาลฎีกา ได้มีคำพิพากษาคดีอาญายกฟ้องโจทก์ คดีจึงเป็นที่สิ้นสุด ปัจจุบันศาลฎีกาอยู่ระหว่างการพิจารณา คดีแพ่ง

- ข) ในเดือนสิงหาคม 2561 กลุ่มบริษัทได้ถูกฟ้องจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม และเรียก ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 7 ล้านบาท ต่อมา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลางได้ประทับรับฟ้องบริษัทฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่า จะไม่ได้รับผลเสียหายที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องดังกล่าวข้างต้น จึงไม่ได้บันทึกสำรองสำหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

## 32. เครื่องมือทางการเงิน

### 32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝาก ธนาคาร ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

### ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีลูกค้าย่อยจำนวนมากและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทำให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกหนี้ จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวข้องเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและบริการ หรือให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทจะทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นครั้งคราว ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม				อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน			
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
จัด	4	2	-	27	0.0203	0.0209
เหรียญสหรัฐอเมริกา	-	-	6	3	30.1540	32.4498

สกุลเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ				อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน			
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
จัด	4	2	-	27	0.0203	0.0209



บริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

31 ธันวาคม 2561				
สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา ของจำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	วันครบกำหนด ตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม ขาดทุน (ล้านบาท)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1	33.02 - 33.17	14 และ 22 กุมภาพันธ์ 2562	0.4

### 32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

### 33. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.26:1 (2561: 1.18:1) และเฉพาะบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.07:1 (2561: 0.05:1)

### 34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

- ก) ในเดือนมกราคม 2563 กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานกรณีเลิกจ้างเป็นจำนวนเงิน 23 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 4 ล้านบาท)
- ข) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 139 ล้านบาท จาก 486,299,998 บาท (หุ้นสามัญ 4,862,999,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท) เป็น 347,105,404 บาท (หุ้นสามัญ 3,471,054,038 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,391,945,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท ที่ได้สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (MONO-W1) ซึ่งครบกำหนดอายุในวันที่ 17 ตุลาคม 2562

### 35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563